

Chị Trần Thị Hương, 6, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Nhà ngay mặt đường, cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà là nhìn thấy quảng cáo thông cống, hút bể phốt, cho vay tiền mặt, vay trả góp, bán đất, bán nhà... được dán chi chít trên các cột điện, bờ tường, thân cây. Chúng tôi có bóc tờ giấy quảng cáo đi thì ngay hôm sau, chúng lại xuất hiện. Thậm chí quảng cáo còn được thay bằng hình thức tinh vi, "khó đỡ" hơn. Đó là in chữ, in sơn, quét mực lên tường, cột điện. Vẫn biết quảng cáo là một nhu cầu tất yếu nhưng quảng cáo cũng cần phải có văn hóa để không gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Không riêng chị Hương, rất nhiều người dân có cùng sự bức xúc trên. Chính vì vậy, khi có công điện của UBND tỉnh chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã đã huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quét dọn đường phố, bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo rao vặt trái quy định trên các tuyến đường,

Làm đẹp đường phố

Ngay từ những ngày đầu tháng 6, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức bóc gỡ quảng cáo, rao vặt, các tờ rơi trái quy định. Việc làm này góp phần làm đẹp đường phố, đô thị, khu dân cư.



Đoàn viên, thanh niên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép.

con phố. Trong đó, đoàn viên, thanh niên, học sinh đã nhiệt tình tham gia hoạt động này.

Anh Vũ Trọng Lương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Để có thể bóc gỡ những tờ quảng cáo, rao vặt dán

đầy đặc, chồng lên nhau, chúng tôi phải sử dụng những vật dụng như bay, dao, bìa chổi sắt... sử dụng với quét những rao vặt bị in trên các cột điện, bờ tường trên tuyến đường thanh niên tự quản; tranh thủ ngày trời râm mát, trời tối để làm, thậm chí khi trời

mưa, quảng cáo mủn ra, rất dễ bóc gỡ. Cùng với đó, tổ chức đoàn tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm tự quản đối với vỉa hè khu vực mình sinh sống; tiếp tục tổ chức các hoạt động này thường xuyên, liên tục để góp phần

làm giảm, xóa bỏ các quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình cho biết: Thành đoàn đã phối hợp với đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng vũ trang tổ chức bóc gỡ quảng cáo rao vặt trái phép. 100% các cơ sở đoàn, khoảng 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo rao vặt trái phép và đạt hiệu quả cao.

Không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Bình, đoàn thanh niên các địa phương cũng đã ra quân bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần và huy động lực lượng học sinh nghỉ hè về sinh hoạt tại khu dân cư tham gia hoạt động là cách làm của các cơ sở đoàn hiện nay. Anh Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Khai (Hưng Hà) cho biết: Trong 1 ngày ra quân, với 30 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, chúng tôi đã bóc gỡ, xóa bỏ được khoảng 75% quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho

biết: Thực hiện Công điện số 06/CD-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh, các cấp bộ đoàn không chỉ tổ chức bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép mà còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng và tự giác thực hiện đúng các chủ trương, quy định của nhà nước và của tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Các cơ sở đoàn cũng khảo sát thực tế, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản tại các sông, ngòi, ao, hồ, kênh, mương... tại địa phương, đơn vị mình định kỳ hàng tháng.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân, những hoạt động bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép của tuổi trẻ đã góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị trên các địa bàn.

PHƯƠNG CHI

Hai nhà văn Việt Nam nhận giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 9



(chinphu.vn) Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 9. Tham dự sự kiện có 30 nhà văn đến từ 6 đoàn nhà văn các quốc gia tiểu vùng sông Mekong.

Giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 9 được trao tặng cho 12 tác phẩm, chia đều cho 6 quốc gia. Đây là các tập truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, trường ca phản ánh sinh động quan hệ tốt đẹp, tình cảm quốc tế trong sáng của nhân dân các nước trong khu vực.

Đoàn nhà văn Việt Nam có 2 tác giả được trao thưởng là nhà văn Lê Văn Vọng với tác phẩm "Nhịp cầu", nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc với tác phẩm "Người về từ sông Nậm Non".

Do nhu cầu mở rộng giao lưu, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn học, văn hóa và xây dựng tình hữu nghị trong khu vực, hơn 10 năm qua, từ ba quốc gia ban đầu, giải thưởng đã có sự tham gia của đủ 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Giải thưởng được tổ chức thường niên, số tác phẩm gửi đến tham dự ngày càng nhiều. Qua 9 lần tổ chức đã có hơn 100 tác phẩm được trao thưởng. Đó là một kho tư liệu phong phú, sống động về cuộc sống, khát vọng của biết bao người quần tụ tại tiểu vùng sông Mekong. Giải thưởng văn học sông Mekong góp phần bồi đắp, làm giàu thêm sự giao hảo, thân thiện của những người láng giềng có chung một nguồn nước. Giải để cao giá trị của các nền văn hóa, làm cho các nền văn hóa xích lại gần nhau.

Việc khởi xướng, duy trì giải thưởng là sự kiện chưa từng có trong lịch sử văn hóa của khu vực, chứng tỏ văn học không bị chậm trễ trước kinh tế, ngoại giao, thông tin và du lịch. Cùng với thời gian, giải thưởng văn học sông Mekong đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về sự đoàn kết, hợp tác giữa các nhà văn trong khu vực.

Khai mạc giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc tranh cúp Vina Star

(baotintuc.vn) Vừa qua tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp cùng Công ty Vina Star khai mạc giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc tranh cúp Vina Star.

Giải có sự tham gia của 132 vận động viên đến từ 21 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc gồm: Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Cần Thơ, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tiền Giang và Bộ Công an. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam, nữ.

Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc tranh cúp Vina Star được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo các vận động viên trẻ tại các địa phương, các ngành. Qua đó tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để có kế hoạch tập trung đầu tư, bồi dưỡng các vận động viên cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 23/6.

MINH NGUYỄN

Cho con cháu tham gia các lớp năng khiếu tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh trong dịp hè. Bởi khi tham gia các lớp năng khiếu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ giúp các em mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về thể chất, mà đây còn là cơ hội cho các em giao lưu với các bạn cùng trang lứa và tránh xa các tệ nạn xã hội. Hè năm nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức chiêu sinh 24 môn năng khiếu với hơn 50 lớp học dành cho thiếu niên, nhi đồng từ 3 - 16 tuổi trong tỉnh. Trong đó, gồm các môn nhạc cụ, môn nghệ thuật, các môn tự duy - sáng tạo, các môn thể thao; kỹ năng hoạt động đội. Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Chu Hữu Thông cho biết: Để các em có một sân chơi bổ ích và an toàn, thời gian qua, chúng tôi cố gắng đầu tư về cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả cho công tác giảng dạy như sửa chữa bể bơi, bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng cho các phòng học... Đặc biệt, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh luôn cố gắng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phương

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TỈNH SÂN CHƠI BỔ ÍCH, LÝ THÚ DỊP HÈ

Khi năm học 2017 - 2018 kết thúc cũng là thời điểm các em học sinh được "xả hơi" sau những ngày miệt mài trên ghế nhà trường. Để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của các em học sinh trong dịp hè, Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh tổ chức đa dạng các sân chơi, lớp năng khiếu để các em được lựa chọn và tham gia theo sở thích.



Môn bơi lội thu hút đông đảo thiếu nhi.

pháp giảng dạy của các lớp năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, vui chơi giải trí cho các cháu thiếu nhi trong dịp hè. Ngay từ đầu

tháng 5, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã thông báo tuyển sinh rộng rãi trong nhân dân và bắt đầu từ ngày 1/6, các lớp học đông đủ hình thức được tổ chức với sự chuẩn bị

chu đáo cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Do có không gian thoáng đãng, thuận lợi nên hàng ngày các em nhỏ đến vui chơi, giải trí rất

đông, nhất là những ngày cuối tuần. Tại đây, cùng với nhiều trò chơi ngoài trời còn có bể bơi là nơi vui chơi lý tưởng được nhiều em nhỏ lựa chọn. Tại khu vực bể bơi, các vận động viên bơi lội "nhí" đang được huấn luyện viên hướng dẫn luyện tập những động tác cơ bản. Được biết, hè năm nay Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh mở 6 lớp học bơi với trên 200 em tham gia. Tham dự lớp học bơi, các em không những được tăng cường thể lực, rèn luyện sức khỏe mà đây còn là hoạt động có ý nghĩa tích cực trong việc phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ. Châu Nguyễn Linh, 12 tuổi, tổ 32, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nay không được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nhưng cháu vẫn rất vui vì bố mẹ đã đăng ký cho cháu theo học lớp võ thuật và bơi ở Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Cháu thích được học võ từ bé, học võ giúp cháu rèn luyện sức khỏe tốt. Còn học bơi giúp cháu phát triển về chiều cao. Tại các lớp dạy năng khiếu, chúng kiến các em chăm chú nghe, tập làm theo những động tác của thầy cô hướng dẫn ai cũng thấy được việc đăng ký cho con em mình theo học các lớp năng khiếu,

kỹ năng sống và tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là sự lựa chọn đúng đắn. Bởi không những quản lý được con em trong dịp hè mà còn tạo điều kiện cho các em phát huy sở trường, năng khiếu của mình. Châu Trần Phương Linh, 7 tuổi luôn mơ ước một ngày sẽ biết múa đẹp như các anh chị lớp trên. Nghỉ hè là cơ hội cho cô bé thực hiện ước mơ của mình, Linh được mẹ dẫn đến Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh để tìm một lớp học ngoại khóa phù hợp. Chị Nguyễn Thu Phương, tổ 16, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) - mẹ của Phương Linh cho biết: Cháu rất thích học múa và tôi luôn ủng hộ con bởi ngoài việc tạo cơ hội cho cháu khám phá bản thân, rèn luyện sức khỏe dẻo dai và mạnh dạn hơn trong giao tiếp với bạn bè.

Cùng với những hoạt động tại chỗ, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh còn tích cực cho các em tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương tổ chức; phối hợp tổ chức cho các đội, nhóm nghệ thuật, câu lạc bộ giao lưu, biểu diễn phục vụ các sự kiện của tỉnh, thành phố.

MINH NGUYỄN

Sự phối hợp với ngành

Từng có gần 20 năm làm báo, trải qua nhiều lĩnh vực phụ trách, lĩnh vực nào cũng để lại cho tôi những kỷ niệm gắn với những chuyến đi, nhân vật, những địa phương nơi tôi từng đến, từng gặp. Song dấu ấn rõ ràng nhất là trong vài năm gần đây, khi tôi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực y tế.

Làm báo ai cũng biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi nhà báo ngoài kỹ năng nghiệp vụ giỏi, có vốn sống và hiểu biết xã hội sâu sắc, đặc biệt về lĩnh vực phụ trách tuyên truyền, thì cũng rất cần phải có mối quan hệ rộng. Tôi may mắn có nhiều thuận lợi trước đây nhờ công tác tại báo, ngoài phần nào hiểu được công việc hàng ngày của họ, việc tiếp cận, nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực y tế phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ cũng nhanh hơn, bắt nhịp ngay được với công việc một cách nền nếp, hiệu quả mà không ngỡ ngàng, mất nhiều thời gian tiếp cận. Nhiều người cho rằng, bác sĩ, điều dưỡng dù chịu áp lực trong công việc,

Niềm vui người làm báo lĩnh vực y tế

Mỗi khi chúng kiến những người bệnh trọng được các bác sĩ cứu thoát khỏi lưới hãi tử thần, nghe họ bày tỏ niềm vui được tiếp tục vui sống, tôi lại nhận thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Bản thân là phóng viên tuyên truyền lĩnh vực y tế cũng có rất nhiều niềm vui, kỷ niệm với nghề...

đào sộ họ đều chỉ tập trung vào chuyên môn và có tâm lý chung là ngại báo chí, ít trao đổi, cung cấp thông tin về sự kiện, sự cố ngành y. Những người ngoài ngành cũng biết ơ, ít quan tâm, vì vậy có nhiều vụ việc của ngành Y tế không được báo chí chính thống tiếp cận, thông tin phù hợp. Việc phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả trong cổ vũ, khích lệ tập thể, cá nhân trong ngành thực hiện nhiệm vụ. Song ngoài uy tín của Báo Thái Bình, nhờ có mối quan hệ rộng, nhiệt tình và tạo được tin tưởng nên trong công việc, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cả những người trong và ngoài ngành. Vì vậy, nhiều vụ việc tiêu biểu dù xảy ra trong ngày nghỉ, lúc nửa đêm hay giữa giờ nghỉ trưa, mưa rét hay nắng nóng, tôi thường sớm nhận được

thông tin để có mặt tại hiện trường, kịp thời có tác phẩm tuyên truyền hiệu quả trên mặt báo. Điển hình các vụ việc nổi bật của ngành Y tế Thái Bình được cả nước biết đến, được Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận như thành công trong mổ cấp cứu sản phụ chữa ngoài tử cung vỡ trong đêm, ngay tại nhà ở xã Quyết Tiến (Kiến Xương); vụ mổ tương tự lúc 5 giờ sáng tại gác xếp nhà bệnh nhân ở phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình); việc Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp ký giấy mổ khi vắng người nhà bệnh nhân, đồng thời là bác sĩ mổ chính kịp cứu sống bệnh nhân bị chấn thương ổ bụng trước sự khâm phục của nhiều đồng nghiệp...

Vui cùng bác sĩ, bệnh nhân

Nhớ lại, làm báo ngành Y tế cũng có nhiều kỷ niệm,

niềm vui, hạnh phúc. Và niềm vui đó cũng rất khác, bởi là niềm vui chung với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ. Nhớ hồi tháng 12/2016, tôi có mặt theo dõi ca mổ cấp cứu ngoại viện lúc 5 giờ sáng tại gác xếp nhà bệnh nhân. Tuy trời tối, mưa rét song không khí như nóng sục bởi bác sĩ làm việc cao độ, căng thẳng. 4 xe cấp cứu liên tục vận chuyển chi viện 6 chuyển máu và nhân lực. Người nhà, phòng viên và rất nhiều người dân tập trung chờ kết quả cũng hồi hộp, căng thẳng. Khi các bác sĩ đóng vết mổ, công bố ca mổ thành công, bệnh nhân tưởng như không còn hy vọng sống đã được cứu hồi sinh thì tất cả mọi người đều vỡ òa cảm xúc vui mừng, biết ơn đan xen khó tả, đúng là hạnh phúc bằng. Làm báo còn có niềm vui khi được hiểu biết thêm những kiến thức chuyên môn ngành y, được làm

cầu nối giữa người dân và bác sĩ. Tôi từng được nhiều người gọi điện hỏi thông tin, xin tư vấn cách phòng dịch bệnh. Người thì hỏi biểu hiện bệnh thế này thì đến khám ở đâu; bị chốc cần có nên tiêm phòng không, tiêm ở đâu; lịch tiêm chủng cho con thế nào... Sau khi giúp họ kết nối với bác sĩ, tôi nhận rõ niềm vui mang lại từ nghề báo và thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Làm báo viết về lĩnh vực y tế còn có niềm vui khi có cơ hội đến từng phòng bệnh, tìm hiểu, tiếp cận những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh trọng đáng thương, để chia sẻ, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, cùng nhân lên những điều tốt đẹp cho xã hội. Là khi được tham gia các hoạt động từ thiện ở bệnh viện; được trực tiếp ủng hộ đồng tiền nhỏ bé có được từ công sức lao động của mình tới người bệnh nghèo, phần nào giúp họ với bớt khó khăn; được lắng nghe nhiều người

bệnh, đặc biệt là người do đặc thù bệnh tật còn bị xã hội kỳ thị xa lánh như nhiễm HIV/AIDS, người nghiện, bệnh phong tin tưởng, dãi bày tâm sự... Làm báo tuyên truyền ngành y còn có niềm vui, hạnh phúc khi được bạn đọc phản hồi, cơ sở ghi nhận, đánh giá cao. Riêng hơn 3 năm phụ trách tuyên truyền lĩnh vực y tế, nhiều lần tôi được lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền trước các cuộc họp giao ban toàn ngành; được đánh giá "hiểu ngành như người trong ngành" khi chuyển tải các thông tin về lĩnh vực y tế

tôi bạn đọc một cách chân thực, khách quan, phù hợp, dễ hiểu và hiệu quả. Nhiều bài báo về ngành Y tế Thái Bình đăng trên Báo Thái Bình điện tử, Vnexpress, báo Tuổi trẻ, Sức khỏe đời sống... có hàng nghìn lượt bạn đọc phản hồi. Những dòng khen ngợi của độc giả dành cho bác sĩ ngành Y tế Thái Bình và chúc mừng bệnh nhân chính là nguồn động viên, khích lệ, là hạnh phúc lớn của người làm báo. Cũng từ nghề, nhiều bài báo của tôi được ghi nhận, được đánh giá cao khi tham gia các giải báo chí trong tỉnh và toàn quốc, trong đó năm 2016 tôi có 1 tác phẩm đạt giải nhất giải báo chí toàn

quốc viết về bảo hiểm y tế, 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích toàn quốc viết về công tác phòng, chống HIV/AIDS; được Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tặng bằng khen... Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, ôn lại những kỷ niệm với nghề và những niềm vui có được trong quá trình làm nghề là để bản thân tôi nhắc nhở mình nỗ lực cố gắng học hỏi, trau dồi hơn nữa, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, góp phần cùng đồng nghiệp, có quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

HÀ DUNG



Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu một ca đột quỵ do nhồi máu cơ tim.